



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"มศว"เวิร์กช็อปเด็กบกพร่องปัญญา มร.ลป.ให้ความรู้.ร.พิการท้าวล่าปาง

น.ส.เจลิยวศรี พิบูลชล ประธานโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า วันที่ 4-6 สิงหาคม 2สถาบันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตกรุงเทพฯ" เพื่อให้ครูและผู้ปกครองเข้าใจเด็กที่มีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญามากขึ้น แม้ปัจจุบันสังคมโดยภาพรวมจะรู้จักเด็กที่มีภาวะความบกพร่องทางสติปัญญามากขึ้น แต่ความเข้าใจและความรู้ในการดูแลเด็กยังมีน้อย ส่งผลให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญายังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและถูกวิธีการ เนื่องจากภาระต้นพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กกลุ่มนี้ให้ถูกวิธีสำคัญมาก เพราะทำให้เด็กพัฒนาช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และไม่เป็นการต่อสังคม แต่หากเด็กกลุ่มนี้ถูกทอดทิ้ง จะไม่ได้รับการพัฒนาให้มีอาการดีขึ้น ซึ่งไม่น้อยเป็นภาระต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ โครงการนี้จะรับผู้ปกครองและครู 50 คน อบรมฟรี ผู้สนใจขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ 5639 หรือ 08-6895-1616" ประธานโครงการกล่าว

นายไพฑูรย์ เวทการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล่าปาง (มร.ลป.) กล่าวภายหลังการสัมมนาการศึกษาพิเศษ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเรียนร่วมในจังหวัดล่าปางว่า หลังคณะครุศาสตร์จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษขึ้นเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน และนักศึกษาผู้พิการทางร่างกายทั้งใน จ.ล่าปาง และภายใน มร.ลป.โดยได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุน และให้ความรู้ทางด้านการจัดการศึกษาพิเศษแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน จ.ล่าปางอย่างต่อเนื่อง และโครงการสัมมนาการศึกษาพิเศษจัดขึ้นเพื่ออบรมเสริมประสบการณ์ พัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการการศึกษาพิเศษแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเรียนร่วม และนักศึกษา เพื่อให้บริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษแก่ชุมชน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนานำวิชาการที่เรียนรู้ไปสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้ สำหรับโรงเรียนเรียนร่วมที่ต้องการข้อมูลหรือขอใช้บริการศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มร.ลป.ติดต่อสอบถามได้ที่โทร.0-5423-7399 ต่อ 4001

หน้า 23